



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน

นายอภิรักษ์ มโนรมย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เชิญประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน





การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหมั่น

กิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ(กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายสาม
แยกหนองสระหน้าบ้านนายเสกสรร ปัญญาสิทธิ์) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากจิตสำนึกภายใน
ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหมั่น
โดยได้ช่วยกันทำความสะอาด ปิดกวด ล้างถนน เก็บขยะบริเวณที่สาธารณะรวมทั้งปรับภูมิทัศน์ถนนให้มีความ
สวยงาม สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย





การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก เป็นข้าราชการที่ดี

นายอภิรักษ์ มโนรมย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์เพื่อสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย ภูมิตำที่ ความรับผิดชอบและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป





การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

กิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากจิตสำนึกภายใน ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอภิรักษ์ มโนรมย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่อบต.ดอนมัน ร่วมกับ รพสต.คอกหมู ผู้นำชุมชนและ อสม.ตำบลดอนมัน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 มอบถุงชีพให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดสมุทรปราการ) และผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน ๒ ครั้วเรือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในการมีคำสั่งให้กักกันตนเองเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าดูและสังเกตอาการ เนื่องจากไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน ๑ ชุด/ครอบครัว

